

เสมา 1 เล็งโยก ขรก.ตจว.หนึ่งซี 10 รับแต่งตั้งข้าเหตุต้องเช็กประวัติ

นำเสนอเมื่อ : 15 ต.ค. 2558

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. ถึงการคัดเลือกบุคคลใหม่ดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ที่ว่างอยู่ 10 ตำแหน่ง คือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 6 ตำแหน่ง โดยได้มอบให้ปลัด ศธ. ทบทวนเพื่อทำการคัดเลือกข้าราชการเหมาะสมมากที่สุด ยอมรับว่าตนบกพร่องที่แต่งตั้งล่าช้า เพราะเป็นรัฐมนตรีใหม่ยังไม่รู้จักใคร และขณะนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. เดินทางไปต่างประเทศ จึงต้องรอหารือกันก่อน เพราะตนไซ้หลักบริหารว่าต้องหารือร่วมกันทั้งรัฐมนตรี 3 คน ไม่ใช่ปลัด ศธ. เสนอใครมา ก็ต้องแต่งตั้ง แต่ต้องมาเช็กประวัติก่อน ทั้งนี้ จะมีทั้งเลื่อนตำแหน่งขึ้นและโยกย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในสวนกลาง รวมถึงการโยกย้ายระหว่างองค์กรหลัก โดยจะไม่ใช้ช่องทางพิเศษแน่นอน

นพ.กำจรกล่าวว่า สักดาหัวหน้าจะเสนอรายชื่อผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้ก่อน สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารตน ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการองค์กรหลัก ผู้ช่วยปลัด ศธ. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นั้น จะดำเนินการหลังแต่งตั้งผู้ตรวจราชการ ศธ. แล้ว

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ได้หารือกับผู้บริหาร สกสค. เพื่อแบ่งงานใหม่ เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการครู ในฐานะรักษาการรองเลขาธิการ สกสค. เกษียณ ทำให้เหลือรองเลขาธิการ สกสค. แค่ 2 คน เบื้องต้นจะไม่เสนอแต่งตั้งเพิ่ม แต่จะแบ่งงานให้ทั้ง 2 คนเพิ่ม

ที่มา [มติชน ฉบับวันที่ 16 ต.ค. 2558 \(กรอบข่าย\)](#)

ลุ่นซี 10 ศธ.เข้ากรม.สัปดาห์หน้า 'ดาวพงษ์'ยอมรับบกพร่องแต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.ล่าช้า

จากการเกษียณอายุราชการของผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และการโยกย้ายสลับตำแหน่งกันหนานี้ ส่งผลให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ยังว่างอยู่โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ.จำนวน 6 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 2 ตำแหน่ง และรองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) 1 ตำแหน่ง

ล่าสุด พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เชิญปลัด ศธ.และนำบัญชีรายชื่อตำแหน่งที่ว่างมาดูแล้ว ยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของตนที่แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.ลาซาเกินไป ทั้งนี้ เพราะตนเป็นรัฐมนตรีใหม่ ยังไม่รู้จักใคร และขณะนั้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รุมว.ศึกษาธิการ ก็เดินทางไปต่างประเทศ จึงต้องรอหารือร่วมกันก่อน เพราะตนใช้หลักการบริหารว่ารัฐมนตรีทั้ง 3 คนต้องหารือร่วมกัน ไม่ใช่ปลัดศธ.เสนอใครมาก็ต้องแต่งตั้งคนนั้น แต่ต้องมาเช็กประวัติกันก่อน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะโยกย้ายแต่งตั้งไปพร้อมๆ กันให้จบทีเดียว แต่ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.กล่าวว่า สัปดาห์หน้าน่าจะเสนอรายชื่อผู้ตรวจราชการ ศธ.ที่ว่าง 6 ตำแหน่งก่อน ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อกรรมการสรรหาพิจารณาเสร็จแล้วจะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาให้ปลัด ศธ.พิจารณาโดยชุดลพินิจ เมื่อปลัด ศธ.ชุดลพินิจพิจารณาแล้วก็จะส่งรายชื่อให้ รุมว.ศึกษาธิการ นำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม) แต่ในสวนของ ศธ.ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากมีถึง 5 องค์กรหลัก สำนักงานปลัด ศธ.จึงได้ประสานกับอีก 4 องค์กรหลักกว่าอยากให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนจากทุกองค์กรหลักที่มีคุณสมบัติ มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าสู่การพิจารณา

"เมื่อได้ผู้ตรวจราชการ ศธ.แล้ว สัปดาห์ต่อไปจึงค่อยขยายคนที่มีความเหมาะสมไปเป็นรองเลขาธิการองค์กรหลักที่ยังว่างอยู่ เพราะเป็นตำแหน่งระดับเดียวกัน และถือว่าทุกคนมีศักยภาพเท่ากันแล้ว แต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากคุณสมบัติของผู้ตรวจราชการ ศธ.ที่มีไม่ตรงตามที่หน่วยงานต้องการ ก็สามารถเปิดสรรหาเองได้"

ปลัด ศธ.กล่าวและว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารต้น เช่น ผู้ช่วยเลขาธิการองค์กรหลักผู้ช่วยปลัด ศธ.รองเลขาธิการ กศน./สช./ก.ค.ศ.จะดำเนินการต่อหลังจากแต่งตั้งผู้ตรวจราชการแล้ว ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า จะมีครุจะมาขึ้นตำแหน่ง ผอ.สำนักในองค์กรหลักนั้น ก็สามารถทำได้ถ้ามีคุณสมบัติ แต่ขอยืนยันว่าในสวนของสำนักงานปลัด ศธ.ไม่มี

ที่มา: [หนังสือพิมพ์สยามรัฐ](#)